

**ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ban Quản lý dự án nhiệt điện Thái Bình đã báo cáo về dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và tình hình thực hiện dự án đến hết tháng 4/2017. Theo đó, gói thầu EPC của dự án được tổ chức thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo quy định của Việt Nam và Nhật Bản. Trúng gói thầu thực hiện thi công gói thầu EPC là Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) với tổng giá trị hợp đồng khoảng 26.000 tỷ đồng. Đến ngày 23/3/2017, tổ máy số 1 đã thực hiện đốt lò hơi lần đầu. Sau đó, lò hơi số 1 được vận hành đốt dầu HFO để phục vụ công tác thông, thổi các đường ống hơi chính, đường ống hơi tái nhiệt nóng, lạnh, đường ống hơi tự dùng... Trong thời gian lò hơi số 1 vận hành thử nghiệm, hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) được đưa vào vận hành ngay từ đầu khi lò hơi đốt dầu HFO. Hiện nay, nhà thầu EPC đang nỗ lực để phần đấu hòa tổ máy số 1 lần đầu bằng dầu vào lưới điện ngày 19/5/2017. Cũng tại buổi tiếp xúc, các đại diện cử tri đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến an sinh xã hội cho cán bộ, công nhân; việc bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh

môi trường; công tác phòng, chống cháy, nổ trong quá trình xây dựng và vận hành Nhà máy...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án nhiệt điện Thái Bình và nhà thầu đã triển khai xây dựng nhà máy đúng tiến độ với các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, những cam kết của các bên liên quan phải được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình chạy thử và hoàn thiện dự án, mọi thông tin cần được công khai, minh bạch. Các cuộc giám sát cộng đồng phải được tổ chức theo định kỳ nhưng không cố định về thời gian để bảo đảm tính khách quan. Giữa các nhà máy nằm trong vùng dự án phải có quy chế phối hợp cụ thể với nhau và với chính quyền địa phương. Các đối tác của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình cần xây dựng phương án cung cấp nguyên liệu và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí với địa phương...

**TẬP TRUNG THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...**

(Tiếp theo trang 1)

chăn nuôi hiện nay, đó là: Chưa kiểm soát tốt chất lượng của sản phẩm, đầu ra không ổn định, việc tiếp cận bảo hiểm nông nghiệp chưa được các chủ trang trại quan tâm... Để ngành chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi khi tổ chức sản xuất phải ký kết hợp đồng bảo tiêu sản phẩm với những đầu mối uy tín; có những cơ chế ràng buộc giữa người chăn nuôi, ngân hàng và các đơn vị bao tiêu sản phẩm; người chăn nuôi

phải tham gia các hiệp hội để được cung cấp những thông tin cần thiết...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những ngày qua giá lợn hơi tại Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung liên tục giảm đã khiến cho nhiều người chăn nuôi gặp khó khăn. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh còn khoảng 250.000 con lợn thịt đã đến thời điểm xuất chuồng nhưng chưa thể xuất chuồng do giá lợn hơi thấp, người chăn nuôi bị thua lỗ nặng.

**THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

trường học mới và để chất lượng thẩm tra của các ban HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao.

Cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện mô hình trường học mới trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định mô hình trường học mới triển khai thời gian qua có nhiều ưu điểm như: giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp, chủ động tiếp thu kiến thức, phát huy mô hình học nhóm; các trường áp dụng mô hình trường học mới có sự nỗ lực lớn, đạt được một số kết quả quan trọng. Đồng chí thống nhất với những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân mà báo cáo kết quả khảo sát đã nêu đồng thời đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng các trường, các lớp đang thực hiện mô hình trường học mới;

có giải pháp khắc phục tối đa những tồn tại, hạn chế. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cử tri, phụ huynh học sinh về chất lượng giáo dục theo mô hình trường học mới. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho tỉnh chỉ đạo giữ nguyên số lượng trường, lớp, học sinh đang theo học mô hình trường học mới, không nhân rộng; kiến nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cả theo mô hình truyền thống và mô hình trường học mới, bảo đảm sự thống nhất; có văn bản kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có quan điểm rõ ràng về mô hình trường học mới là nên dừng hay tiếp tục triển khai. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh đề nghị Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả khảo sát để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phải chuẩn bị báo cáo để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Cho ý kiến về dự thảo quy định quy trình thẩm tra tờ trình, đề án, báo cáo của các ban HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo quy định quy trình thẩm tra theo hướng cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương; xây dựng quy trình thẩm tra riêng cho kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh, kỳ họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh, kỳ họp bất thường của Thường trực HĐND tỉnh. Với trường hợp Thường trực và HĐND tỉnh trên cơ

sở kiến nghị của các ban HĐND tỉnh ban hành kết luận mà cơ quan, đơn vị liên quan không tổ chức thực hiện phải có giải trình để trả lời cử tri...

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5/2017 của Thường trực và các ban HĐND tỉnh. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh trong tháng 5 cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tổ chức hội nghị giao ban với thường trực HĐND các huyện, thành phố; chuẩn bị hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp; giám sát chuyên đề về công tác điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh...

**KHẢO SÁT PHỤC VỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

Về đề xuất, kiến nghị, tình đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành được tổ chức theo ngành dọc có nhiều TTTC liên quan đến nhiều người dân như: công an, bảo hiểm xã hội... được thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, quy định cụ thể đối với mô hình tổ chức và hoạt động của trung tâm hành chính công theo hướng thẩm định và phê duyệt tại chỗ để nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết các TTTC.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tập trung vào các vấn đề điều hành; phần mềm quản lý; quy trình tiếp nhận; dịch vụ; thu phí tại Trung tâm.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát của Văn phòng Chính phủ đánh giá cao mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để xây dựng một cơ chế, mô hình chung phù hợp thống nhất thực hiện trong toàn quốc đáp ứng yêu cầu của người dân. Ngay sau đó, đoàn đã tới tham quan thực tế tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

**KHU DU LỊCH...**

(Tiếp theo trang 1)

Cũng trong dịp này, công viên nước và các công trình thể thao dưới nước (Thái Bình Waterpark) đã trở thành điểm giải trí hấp dẫn đón hàng chục nghìn du khách đến tham quan, vui chơi.

Để tránh quá tải, bảo đảm trật tự, an toàn và thuận tiện cho du khách, Thái Bình Waterpark đã miễn phí vé gửi xe, vé vào cửa, cung cấp nước uống miễn phí... Ngoài khách trong tỉnh, Thái Bình Waterpark

còn đón một lượng khách lớn từ các tỉnh, thành phố lân cận như Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên... Lượng khách trung bình trong dịp nghỉ lễ đến Thái Bình Waterpark gần 10.000 lượt khách/ngày.

**100% DIỆN TÍCH...**

(Tiếp theo trang 1)

Từ ngày 30/4 - 3/5, huyện Thái Thụy chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 9.500ha lúa xuân trở bông trước ngày 10/5 và tại những vùng chăn nuôi ven làng và các xã ven biển; phun trừ rầy các loại cho diện tích lúa xuân có mật độ từ 800 con/m<sup>2</sup> trở lên. Kết quả, toàn huyện đã phun trừ gần

11.000ha lúa xuân bị nhiễm sâu cuốn lá và 4.000ha lúa xuân bị nhiễm rầy các loại. Trong đợt phun trừ sâu bệnh này thời tiết khá thuận lợi, mật độ sâu cuốn lá không cao nên công tác phun trừ đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục chỉ đạo ngành

Nông nghiệp huyện, các địa phương đồn đốc nông dân kiểm tra đồng ruộng, tổ chức phun trừ cho các diện tích lúa xuân có mật độ rầy cao hơn 800 con/m<sup>2</sup>, thời gian trước ngày 5/5; thường xuyên theo dõi sinh của các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp chỉ đạo phun trừ sâu bệnh kịp thời.

**Cầu Đồng Đen đang thành "điểm đen"**

Cầu Đồng Đen, thôn Đồng Thành, xã Bình Minh (Kiến Xương) đang xuống cấp nghiêm trọng khiến cho người dân địa phương không khỏi lo lắng mỗi khi đi qua cây cầu này. Nếu không có biện pháp sửa chữa, nâng cấp, cây cầu này rất có thể trở thành "điểm đen" đe dọa tính mạng của người dân.

Cầu Đồng Đen bắc qua sông Kiến Giang nổi tiếng có độ dài khoảng 60m, mặt cầu rộng gần 2m. Cầu có kết cấu trụ cột, mặt cầu là các tấm bê tông gác lên dầm sắt. Theo người dân thôn Đồng Thành, cây cầu này được xây dựng từ năm 1978, do thời gian sử dụng lâu, cầu xuống cấp; nhất là 5 năm gần đây, tình trạng hư hỏng các cấu kiện khiến cho cây cầu không còn an toàn với người tham gia giao thông.

Bà Phạm Thị Vân, thôn Đồng Thành, một người dân sống gần cầu cho biết: Hàng ngày chúng tôi phải đi lại qua cây cầu này, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cầu sập. Chỉ cần một chiếc xe máy chạy trên cầu thì toàn bộ cây cầu rung lắc mạnh. Lo ngại nhất là đám trẻ con đi học mỗi ngày 4 lần qua chiếc cầu yếu, mất an toàn làm cho chúng tôi rất bất an.

Cầu Đồng Đen không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 20 hộ dân trong khu vực mà phục vụ việc lưu thông của rất nhiều người dân thôn Đồng Thành. Bà con trong thôn cho biết: Vào mùa thu hoạch lúa, việc chở thóc về nhà qua cây cầu rất khó khăn. Vì sợ cầu sập, nhiều người phải chia nhỏ từng bao thóc để chở qua; có người phải thuê thuyền đưa thóc qua sông với chi phí từ 5.000 - 10.000 đồng/chuyến. Mỗi khi trong thôn có đám hiếu, việc đưa người chết qua cầu cũng rất bất tiện. Một người dân chia sẻ: Mặc dù đau buồn nhưng khi đưa người quá cố qua cầu phải chia nhỏ thành từng đoàn từ 15 - 20 người lần lượt đi qua.

Sự xuống cấp của cầu Đồng Đen ngoài yếu tố thời gian sử dụng dài, thì một số tàu, thuyền đi trên sông Kiến Giang va vào chân cầu khiến cho một số trụ bị nứt, vỡ. Mặc dù đã được cơ quan chức năng gia cố các trụ cột nhưng mỗi khi có tàu chạy qua, sóng đánh vào chân cầu khiến cho cả cây cầu rung lên bần bật.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thái Bình: Ngoài các trụ cột đỡ cầu bị nứt, vỡ, hệ thống dầm sắt đang bị hoen rỉ nặng, nhiều thanh sắt và con ốc bắt tấm đan mặt cầu với dầm cầu bị han rỉ, đứt rời không còn khả năng giữ cố định mặt cầu. Một số tấm đan bê tông đoạn giữa cầu xê dịch làm cho lớp đá nhựa mặt cầu sắt trượt tạo khe hở từ 3 - 4cm nhìn rõ mặt sông. Thêm vào đó, hệ thống lan can thành cầu cũng bị vỡ, hở cả cốt sắt, chỉ nhìn cũng đủ thấy ghê người.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Kiến Xương, đơn vị quản lý tuyến sông Kiến Giang qua địa bàn huyện cho biết: Một trong những nguyên nhân khiến cho cầu Đồng Đen không còn an toàn là do một số hộ dân sống gần mô cầu lấn chiếm lòng sông. Tiêu biểu như gia đình ông Đào Xuân Ngọc đã san lấp, đóng cọc tre lún vào lòng sông 10m và chạy dài 9,5m; hộ gia đình ông Đoàn Xuân Lịch lấn chiếm 30m<sup>2</sup> sát ngay mô cầu. Việc lấn chiếm của người dân khiến cho lòng sông bị hẹp lại dẫn đến tốc độ dòng chảy mạnh nhất là vào thời điểm mưa bão đã tác động xấu đến cây cầu.

Trước thực trạng người dân lấn chiếm lòng sông Kiến Giang đoạn hai bên cầu Đồng Đen, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: UBND xã đã phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện nhiều lần lập bản các hộ vi phạm và tổ chức giải tỏa. Tuy nhiên, đến thời điểm phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại hiện trường thì phần diện tích lấn chiếm lòng sông của một số hộ dân thôn Đồng Thành vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, chưa hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của sông.

Cầu Đồng Đen vẫn đang từng ngày xuống cấp, còn người dân địa phương vẫn sống trong sợ hãi và rất bức xúc mỗi khi phải đi trên chiếc cầu này. Mùa mưa bão năm nay đã đến, hy vọng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để cầu Đồng Đen không trở thành "điểm đen" về mất an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nơi đây sản xuất, sinh hoạt an toàn.

**KHÁC QUẢN**



Ảnh 1: Toàn cảnh cầu Đồng Đen bị xuống cấp.

Ảnh 2: Người dân liêu minh khi đi qua cây cầu đã hư hỏng nặng.

Ảnh 3: Dầm sắt và con nín bị hoen rỉ, đứt rời làm cho cây cầu suy yếu.

Ảnh 4: Chân trụ cột của cầu bị vỡ, làm cho cây cầu bị rung lắc.

Ảnh 5: Lan can thành cầu cũng xuống cấp nghiêm trọng.



2



3



4



5